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สมโภชน์	ยันไม่เคยขายหุ้น	EA	ตามข่าวลือ	
แจงหุ้นรูด	เหตุ	กองทุน	จับมือขาใหญ่	1-2	ราย	ท�าซอร์ตเซล

	 “สมโภชน์	อาหุนัย”	ยืนยันไม่เคยขายหุ้น	EA	ตามที่โดนกุข่าวเท็จ	ตรวจ
สอบแล้วพบเหตุหุ้นทรุดจากการเทขายกองทุนระยะยาวพร้อมกับนักลงทุน
รายใหญ่	1-2	ราย	ท�าชอร์ตเซล	ตอกย�้าพื้นฐานแกร่ง	เตรียมเงินส�าหรับ
ลงทุนปี	2561-2562	ที่ต้องใช้ราว	2.6	หมื่นล้านบาทไว้พร้อม	ไร้แผนเพิ่ม
ทุน	ระบุกระแสเงินสดจากการด�าเนินงานจะมาจากการขายไฟฟ้าเฉพาะปีนี้ไม่
ต�่ากว่า	8	พันล้าน	ยืนยันเดินหน้าแผนขยายธุรกิจเต็มก�าลัง	มั่นใจเทคโนโลยี
แบตปลอดภัยจากไฟไหม้แน่นอน	นักวิเคราะห์มองราคาหุ้นต่างกันเหตุจาก
ความเข้าใจธุรกิจใหม่ไม่เท่ากัน
	 นายสมโภชน์	อาหุนัย	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท	พลังงาน
บริสุทธิ์	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	EA	เปิดเผยว่า	“จากการที่ราคาหุ้นของ
บริษัทปรับลดลงอย่างต่อเนื่องและมีการขายออกมาจ�านวนมากตั้งแต่วัน
ที่	2	มีนาคม	เป็นต้นมานั้น	บริษัทได้ปิดสมุดทะเบียนเพื่อตรวจสอบการ
เปลี่ยนแปลงการถือหุ้นแล้ว	พบว่า	กลุ่มผู้ที่ขายหุ้นออกมามากเป็นพิเศษ
คือ	กองทุนหุ้นระยะยาวของ	บลจ.สองแห่ง	โดยแห่งที่	1	ขายออกมากว่า	
32	ล้านหุ้น	และแห่งที่	2	ขายออกมาอีกกว่า	9.7	ล้านหุ้น	และยังมีการขาย
ชอร์ตเซลอีกจ�านวนรวมกว่า	48.9	ล้านหุ้น	โดยเฉพาะจากบุคคลธรรมดา	
2	รายที่มีจ�านวนหุ้นสูงถึง	12	ล้านหุ้น	จึงเกิดผลทางจิตวิทยา	ประกอบกับ
มีการปล่อยข่าวลือด้านลบมากมาย	เช่น	ผมและครอบครัวขายหุ้นทิ้ง	มี
ปัญหาทะเลาะเบาะแว้ง	มีคดีฟ้องร้องกัน	ทุจริตฉ้อโกงหอบเงินหนีไปทาง
ไต้หวัน	ผู้บริหารถูกยิง	บริษัทมีปัญหาการเงินจนอาจจะเพิ่มทุน	ผลประกอบ
การปี	2560	ต�่ากว่าที่คาด	และจะแย่ลงอีกเพราะจะมีค่าใช้จ่าย	R&D	และการ
เริ่มธุรกิจใหม่ๆ	เพิ่มขึ้นอีกมาก	โครงการแบตเตอรี่ท�าไม่ได้จริง	พื้นที่ที่จะท�า
โรงงานติดปัญหาเป็นพื้นที่สีเขียว	นักวิเคราะห์บางรายออกบทวิเคราะห์ให้
ราคาต�่ามาก	เป็นต้น”
	 “ผมขอชี้แจงในประเด็นส�าคัญๆ	ว่า	ผมและครอบครัวไม่ได้มีการขายหุ้น
ออกมาแม้แต่หุ้นเดียว	รวมถึงผู้บริหารหลักๆ	ทุกคน	ก็ไม่ได้มีการขายหุ้นออก
มาเช่นกัน	อีกทั้งข่าวลือทั้งหลายก็ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด	และถือโอกาส
ชี้แจงว่า	บริษัทมีแผนการลงทุนโครงการส�าคัญๆ	ในช่วงปี	2561-2562	โดย
คาดว่าจะใช้งบลงทุนประมาณ	2.6		หมื่นล้านบาท	ในขณะที่บริษัทจะมีกระแส
เงินสดจากการด�าเนินงานเข้ามาในปีนี้ประมาณ	8	พันล้าน	และปีหน้าคาด
ว่าไม่ต�่ากว่า	1	หมื่นล้าน	ซึ่งหลักๆ	มาจากรายได้การขายไฟฟ้า	จึงเพียงพอ
ส�าหรับการใช้จ่ายลงทุน	ด้านการกู้ยืมระยะยาวจะมีเพียงบางส่วนเท่านั้น	และ
คาดว่าก้อนใหญ่จะเป็นต้นปีหน้า	ส�าหรับในปีนี้งบประมาณส่วนใหญ่เกือบ	
1.8	หมื่นล้านบาท	เป็นการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานลม	จ.ชัยภูมิ	ขนาด
ก�าลังการผลิต	260	เมกะวัตต์	ซึ่งได้รับเครดิต	จากซัพพลายเออร์ให้ช�าระเงิน
ส่วนใหญ่กว่า	1	หมื่นล้านบาท	ในเดือนมี.ค.	ปีหน้า	จึงไม่กระทบกับแผนการ
จัดการด้านการเงินแต่อย่างใด	ส�าหรับความคืบหน้าโครงการเป็นไปด้วยดี	
กังหันลมชุดแรกมาถึงแล้วเมื่อวันที่	14	มีนาคม	และจะน�าไปติดตั้งทันที	จึง
มั่นใจว่าโครงการจะแล้วเสร็จและ	COD	ได้ปลายปีนี้”
	 นอกจากนี้ในปี	2561	จะเริ่มลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่เฟส
แรกขนาด	1	กิ๊กะวัตต์	โดยจะใช้เงินลงทุนราว	4	พันล้านบาท	ส่วนใหญ่จะเป็น
ค่าเครื่องจักร	และอุปกรณ์	ซึ่งบริษัทได้ท�าการสั่งซื้อเครื่องจักรที่เป็นหัวใจ
ส�าคัญไปเรียบร้อยแล้ว	และจะลงทุนระบบสาธารณูปโภคไว้เผื่อส�าหรับรองรับ

การก่อสร้างโรงงานทั้งหมด	50	กิ๊กะวัตต์ด้วย	และได้ยื่นขอรับการส่งเสริม
ภายใต้พรบ.EEC	จึงไม่มีปัญหาเรื่องผังเมืองตามที่เป็นข่าวลือแต่อย่างใด	
	 ทั้งนี้คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างโรงงานได้ในช่วงกลางปี	2561	นี้	และจะ
แล้วเสร็จประมาณไตรมาสที่	2	ปี	2562	จากนั้นจะมีเริ่มด�าเนินการผลิต
เชิงพาณิชย์เฟสแรก	แบตเตอรี่จากโรงงานแห่งนี้ใช้เทคโนโลยีที่ป้องกัน
การเกิดไฟไหม้	จึงมีความปลอดภัยสูง	และจะน�าไปใช้กับโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนเป็นหลักซึ่งถือเป็นตลาดใหญ่ที่มีความต้องการสูงโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในต่างประเทศ	ส่วนเฟสที่สองอีก	49	กิ๊กะวัตต์นั้น	จะยังคงมุ่งเน้นเป้า
หมายอุตสาหกรรมผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าเป็นหลัก	และสามารถรองรับ
อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตได้	ซึ่งจะมีการจัดโครงสร้างการลงทุน
ร่วมกับพันธมิตรโดยเชื่อว่าไม่จ�าเป็นต้องเพิ่มทุน
	 เทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและทวีความ
ส�าคัญมากยิ่งขึ้น	หลายประเทศทั่วโลกมีการประกาศนโยบายและแผนการ
ลงทุนผลิตแบตเตอรี่เพื่อน�ามาใช้ในโรงไฟฟ้าและยานยนต์ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นเป็น
ล�าดับ	สอดคล้องกับทิศทางที่บริษัทวางแผนไว้	บริษัทได้ศึกษาล่วงหน้าเกือบ	
2	ปีแล้ว	จึงมีความพร้อมและได้รับเลือกให้เป็น	Quick	Win	Project	ภายใต้
โมเดลไทยแลนด์	4.0	และได้รับการสนับสนุนจาก	EEC	ทุกๆ	ด้าน	ซึ่งผลส�าเร็จ
ของโรงงานแบตเตอรี่แห่งนี้นอกจากจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมผลิตและ
จ�าหน่ายไฟฟ้าแล้ว	ยังมีบทบาทส�าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
ยานยนต์ของไทยเพราะแบตเตอรี่คิดเป็นสัดส่วนถึง	40-50%	ของต้นทุนการ
ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า	ปัจจุบันไทยมีการผลิตรถยนต์ถึงปีละประมาณ	2	ล้าน
คัน	และส่งออกกว่า	1.1	ล้านคัน	มูลค่ารวมกว่า	8.9	แสนล้านบาท	หรือคิด
เป็น	6.6%	ของจีดีพี	ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ที่ส�าคัญอันดับที่	1	
ของอาเซียน	และอันดับที่	12	ของโลก	มีการจ้างงานจากอุตสาหกรรมนี้ถึง
กว่า	5.5	แสนคน	การเปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยีจากเครื่องยนต์สันดาปภายในไป
สู่ยานยนต์ไฟฟ้าในช่วงนี้ย่อมส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างเป็นสาระ
ส�าคัญ	บริษัทมองเห็นโอกาสอันส�าคัญนี้	และพร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมใน
อุตสาหกรรมนี้อย่างเต็มที่	ซึ่งนอกจากจะสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่แล้ว	
บริษัทยังได้ท�าการออกแบบรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นฝีมือของคนไทย	100%	ด้วย
งบประมาณการท�า	R&D	ในปี	2560	เพียง	11.21	ล้านบาท	เท่านั้นซึ่งเป็น
มูลค่าเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการพัฒนารถยนต์ของผู้ผลิตรายอื่น	พร้อม
ทั้งลงทุนท�าสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า	เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในการใช้รถยนต์
ไฟฟ้าและมีเป้าหมายติดตั้งรวมทั้งสิ้น	1,000	สถานีทั่วประเทศภายในปีนี้	
	 “การที่นักวิเคราะห์แต่ละรายมีความเห็นด้านราคาหุ้นแตกต่างกัน
ระหว่าง	27	–	110	บาทนั้น	เป็นเหตุจากความรู้ความเข้าใจ	และความเชื่อมั่น
ในธุรกิจของบริษัทที่ไม่เท่ากัน	ซึ่งบริษัทยินดีให้ข้อมูลโดยเท่าเทียมกัน	ส่วนที่
ปรากฎกระแสข่าวลือต่างๆ	ซึ่งรวมถึงลือว่า	ผมและภรรยา	รวมทั้งครอบครัว
ขายหุ้น	EA	ออกมาในช่วงที่ผ่านมานั้น	ขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าไม่เป็นความ
จริงแต่อย่างใด	ผมขอให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	มั่นใจได้ว่าผมและผู้บริหาร
ตลอดจนพนักงานทุกคนจะร่วมกันมุ่งมั่นท�างานตามแผนงานต่างๆ	เพื่อท�าให้	
EA	เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคตต่อไป”	นายสมโภชน์	อาหุนัย	
กล่าวในที่สุด
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BRR	คาดรายได้ปี61	โตกว่าปีก่อนท่ีท�าได	้
5.92	พันล้านบาท	หลังปริมาณอ้อยเข้าหีบงวดปี	60/61	

โต30%	จากปีก่อนท่ี	2.2	ล้านตัน

PORT	เซ็นสัญญาลูกค้าใหม	่

สายเรือ	ONE	Line	ใหญ่สุดของญ่ีปุ่น	

ดันรายได้โตแรงต่อเน่ือง

	 นางเสาวคุณ	ครุจิตร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	สหไทย	เทอร์มินอล	
จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	PORT	กล่าวว่า	“ตั้งแต่เริ่มต้นปี	2561	บริษัท	ฯ	มีปริมาณ
ตู้สินค้าเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ทั้งจากของลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่เป็นสาย
เรือระดับโลก	จึงคาดว่ารายได้จะเติบโตอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังมีธุรกิจคลังสินค้า
ปลอดอากร	(Free	Zone	Warehouse)	ที่ให้บริการกับผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ระ
ดับพรีเมี่ยมรายหนึ่ง	ซึ่งในปีนี้สามารถรับรู้รายได้ทั้งปีเทียบกับปีที่แล้วที่รับรู้ราย
ได้เพียงเจ็ดเดือนเท่านั้น		
	 ล่าสุด!	บริษัท	สหไทย	เทอร์มินอล	จ�ากัด	(มหาชน)	และ	บริษัท	บางกอก	
บาร์จ	เทอร์มินอล	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของบริษัทได้ลงนามสัญญาให้
บริการท่าเทียบเรือและการบริการโลจิสติกส์ที่เกี่ยวเนื่อง	กับสายการเดินเรือ	
OCEAN	NETWORK	EXPRESS	หรือ	ONE	Line	ซึ่งเกิดจาการรวมตัวกันของ
สายการเดินเรือสัญชาติญี่ปุ่น	3	บริษัทสายการเดิน	เรือ	NYK,	MOL	และ	“K”	
LINE	รวมเป็นสายการเดินเรือ	ONE	Line	ที่ท่าเรือสหไทย	เทอร์มินอล	ถนน
ปู่เจ้าสมิงพราย	ซึ่งมีก�าหนดที่จะเริ่มการปฎิบัติการขนส่งอย่างเป็นทางการ
ภายในต้นเดือนเมษายนที่จะถึงนี้
	 บริษัทฯมีความมั่นใจว่า	ด้วยกลยุทธ์การสร้างการเติบโตให้ธุรกิจท่าเรือและ
โลจิสติกส์แบบครบวงจรอย่างมั่นคง	ด้วยการเพิ่มลูกค้ารายใหม่ๆ	บริษัทจึงมีสาย
เดินเรือระดับโลกมากกว่า	10	ราย	มาใช้บริการท่าเทียบเรือและบริการที่เกี่ยวข้อง	
เช่น	บริการขนถ่ายตู้สินค้า	บริการซ่อมบ�ารุงตู้สินค้า	บริการขนส่งตู้สินค้าทางบก
และทางน�้า	และบริการคลังสินค้า	ซึ่งเป็นจุดเด่นที่แตกต่าง	สามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มได้ครบถ้วน”	นางเสาวคุณ	กล่าว		

	 นอกจากนี้ท่าเรือ	บางกอก	บาร์จ	(	BBT	)	ซึ่งเป็นบริษัทฯ	ร่วมลงทุน
กับสายการเดินเรือรายใหญ่ของญี่ปุ่น	คือ	Mitsui	O.S.K.	Lines	(MOL)	มี
พัฒนาการและการเติบโตที่ดี	มีปริมาณตู้สินค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งนี้	PORT	
มีแผนจะลงทุนอีกประมาณ	300	ล้านบาทในช่วงปี	2018	–	2019	เพื่อขยาย
โครงการศูนย์ซ่อมบ�ารุงและจัดเก็บตู้สินค้า	(Container	Depot)	ผ่านบริษัทฯย่อย	
BCDS	ขยายความสามารถในการรองรับปริมาณตู้สินค้าที่เพิ่มขึ้น	และเพื่อซื้อ
เครื่องจักรใหม่เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการให้บริการ
	 บริษัท	สหไทย	เทอร์มินอล	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	“PORT”	เป็นผู้ให้บริการ
ท่าเรือเอกชนครบวงจรรายใหญ่ของประเทศไทย	โดยให้การบริการตั้งแต่	1.ธุรกิจ
การให้บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ครบวงจร	ส�าหรับเรือขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ	(Feeder)	และเรือขนส่งสินค้าชายฝั่ง	(Barge)	รวมถึงให้ให้บริการ
บรรจุสินค้าเข้า	และถ่ายสินค้าออกจากตู้คอนเทนเนอร์	(CFS)	และซ่อมแซม
ท�าความสะอาดตู้คอนเทนเนอร์(Container	Depot)	2.ธุรกิจการให้บริการขนส่งตู้
คอนเทนเนอร์ทางบก	ภายในบริเวณจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	และ
บริเวณเขตพื้นที่แหลมฉบัง	3.ธุรกิจการให้บริการพื้นที่จัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์
และคลังสินค้าโดยให้บริการพื้นที่ลานพักตู้คอนเทนเนอร์	และคลังจัดเก็บสินค้า	
โดยให้บริการพื้นที่ลานพักตู้คอนเทนเนอร์และคลังจัดเก็บสินค้ากับลูกค้า	ทั้งที่
เป็นเขตให้บริการปกติและปลอดภาษีอากร	(Free	Zone)	ซึ่งปัจจุบัน	บริษัทฯให้
บริการแก่กลุ่ม	ผู้ผลิตรถยนต์ระดับโลกกลุ่มธุรกิจ	e-commerce	และอีกหลาก
หลายอุตสาหกรรม	4.	ธุรกิจการให้บริการ	เกี่ยวเนื่องอื่นๆ	อาทิ	การให้บริการ	
Freight	Forwarding	เป็นต้น

	 นายอนันต์	ตั้งตรงเวชกิจ	ประธานกรรมการบริหาร	และกรรมการผู้
จัดการ	บริษัท	น�้าตาลบุรีรัมย์	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	BRR	เปิดเผยว่า	บริษัท
คาดรายได้ในปี2561	จะเติบโตกว่าปี2560	ที่มีรายได้อยู่ที่	5.92	พันล้านบาท		
ตามปริมาณอ้อยเข้าหีบงวดปี	2560/2561	ที่เพิ่มสูงขึ้นราว	30%	หรืออยู่ที่	
2.9	ล้านตัน	จากงวดปี	2559/2560	ที่ท�าได้	2.2	ล้านตัน	โดยปัจจุบันบริษัท
มียอดซื้อขายน�้าตาลกับผู้ท�าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในปี	2561	อยู่ที่ราว	
50%	ที่ราคา	19	เซนต์/ปอนด์	ด้านราคาขายน�้าตาลโลกปี61บริษัทคาดว่าจะ
เฉลี่ยอยู่ที่	13-15	เซนต์ต่อปอนด์	ซึ่งในปีนี้ราคาน�้าตาลค่อนข้างต�่าเนื่องจาก
ซัพพลายในตลาค่อนข้างสูงจึงท�าให้ไม่สอดคล้องต่อความต้องการที่ทรงตัว	
แม้ว่าผู้ผลิตน�้าตาลในประเทศบราซิลมีแนวโน้มที่จะหันมาผลิตเอทานอ
ลมากขึ้น	แต่ก็ยังมีผู้ประกอบการรายใหม่ๆ	เข้ามาเพิ่มเติมอยู่ตลอด	จึงท�าให้
ซัพพลายในตลาดลงจึงเป็นส่งผลให้ราคาน�้าตาลในปีนี้ค่อนต�่า
	 ส�าหรับงบลงทุนในปีนี้บริษัทวางงบลงทุนไว้ราว	750	ล้านบาท	โดยจะ
ใช้ลงทุนในธุรกิจต่อยอดผลิตภัณฑ์ด้วยการผลิตสินค้าเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
ด้านอุปโภคและบริโภคอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้ที่ท�าจากชานอ้อยและ
วัสดุธรรมชาติอื่น	ๆ	รวมทั้งจ�าหน่ายปลีก-ส่งน�าเข้าและส่งออกสินค้าซึ่งเป็น
แผนการลงทุนในปีนี้ที่คาดว่าจะใช้ราว	350	ล้านบาทและคาดว่ากระบวนการ
จะแล้วเสร็จและเริ่มจ�าหน่ายได้ในช่วงกลางปี2562
	 ส่วนงบลงทุนอีก	400	ล้านบาทจะใช้เพื่อรองรับการลงโครงการน�้าตาล
ทรายขาวบริสุทธิ์เกรดพิเศษ	ที่มีก�าลังการผลิต	1	พันตัน/วัน

	 "โครงการน�้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์เกรดพิเศษเราเตรียมจะเสนอเข้า
บอร์ดในเดือนเมษายนนี้	เพื่อสรุปการลงทุน	แต่ในเบื้องต้นคาดว่าจะใช้งบ
ลงทุนราว	400ล้านบาท	การลงทุนในครั้งนี้เราคาดว่าจะท�าให้มูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์มีมากขึ้น	จากที่ราคาขายน�้าตาลอยู่ที่	70-80	เหรียญสหรัฐฯ/ตัน	
"นายอนันต์	กล่าวเพิ่มเติม
	 ส่วนการลงทุนอื่นๆอย่างธุรกิจเอทานอล	ปัจจุบันได้มีการเจรจรากับ
พันธมิตรเพื่อร่วมลงทุนแต่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ในเร็วๆนี้	ขณะที่ความคืบหน้า
แผนที่จะท�าโรงงานผลิตน�้าตาลทรายเพิ่มอีก	2	แห่ง	ก�าลังการผลิตโรงละ	2	
หมื่นตัน/วัน	ในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์	ยังเป็นไปตามแผนที่บริษัท
วางไว้โดยได้ขอการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	(EIA)	ไปแล้วแต่ยังไม่
สามารถสรุปงบที่ใช้ในการลงทุนได้เนื่องจากบริษัทอาจจะหาพันธมิตรในต่าง
ประเทศเข้าร่วมมาทุนด้วย	ซึ่งคาดว่าในปี62จะสามารถได้ข้อสรุปได้	
	 "เรายังคงแผนที่จะยื่นเข้าร่วมโครงการเสนอขายไฟฟ้าตามโครงการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ	VSPP	Semi-Firm	จ�านวน	2	โครงการ
ก�าลังการผลิตโรงละ	9.9	เมกะวัตต์	คือ	โรงไฟฟ้าแห่งที่	3	และแห่งที่	4	ซึ่ง
เราคาดว่าทางภาครัฐจะเปิดประมูลใน2เดือนข้างหน้านี้	เรามีความพร้อมไป
บางส่วนแล้ว	โดยได้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งที่	3	ขนาดก�าลังการผลิต	9.9	เมกะ
วัตต์	เสร็จเรียบร้อยแล้ว	และอยู่ระหว่างเตรียมแผนสร้างโรงไฟฟ้าแห่งที่	4	
ขนาดก�าลังการผลิต	9.9	เมกะวัตต์	คาดว่าจะใช้งบลงทุนราว	600	ล้านบาท"	
นายอนันต์	กล่าวทิ้งท้าย	
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DDD	คาดรายได้ปี61	โตไม่ต�่ากว่า30%	
ดันอัตราก�าไรสุทธิดีกว่าปีก่อน	ท่ีท�าได้	20.84%	

หลังขยายตลาดใน-นอก

	 นายปิยวัชร	ราชพลสิทธิ์	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชี	และ

การเงิน	บริษัท	ดู	เดย์	ดรีม	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	DDD	เจ้าของ

แบรนด์ผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิวสเนลไวท์	เปิดเผยว่าคาดว่ารายได้

ในปี	2561	จะเติบโตไม่ต�่่ากว่า	30%	จากปี	2560	ที่มีรายได้อยู่

ที่	1.68	พันล้านบาท	และคาดว่าอัตราก�าไรสุทธิจะดีกว่าปีก่อนที่

ท�าได้	20.84%	โดยในปีนี้จะเป็นการเติบโตทั้งจากในประเทศและต่าง

ประเทศ	ซึ่งในประเทศปีนี้บริษัทมีแผนที่จะขยายจุดหน่ายเข้า	king	

power	อีก	6-7	สาขาจากสิ้นปีก่อนที่มีอยู่	1	สาขา	และขยายช่อง

ทางร้านค้าแบบดั้งเดิม	(Traditional	Trade)	อีก	2	หมื่นสาขา	ทั้งนี้

บริษัทจะมีการออกผลิตภัณฑ์อีกราว	8	ผลิตภัณฑ์จากปัจจุบันที่มี

อยู่	31	ผลิตภัณฑ์	ซึ่งแนวโน้มตลาดผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิว(skin	care)

บริษัทประเมินว่ายังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ	สะท้อนจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ผ่านมาแม้ว่า

จะชะลอตัวไปบ้างแต่ในทางกลับกันยอดขายผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิวยัง

สามารถเติบโตได้	

	 ส่วนตลาดในต่างประเทศหลังจากบริษัทฯได้รับมาตรฐาน	China	

Food	and	Drug	Administration	(CFDA)	หรือเครื่องหมายอาหาร	

และยา	(อย.)	ในประเทศจีน	ท�าให้สามารถน�าผลิตภัณฑ์ขยายไป

ยังช่องทางจัดจ�าหน่ายอื่นเพิ่มเติมได้	เช่น	การขายผลิตภัณฑ์ส่ง	

(Wholesale)	รวมถึงการขยายช่องทางจัดจ�าหน่ายแบบออฟไลน์

ที่มีศักยภาพในการเข้าถึงลูกค้า	และมีมูลค่าตลาดที่สูง	ทั้งนี้ในปี	

2561	บริษัท	เน้นการท�า	Online	Marketing	เพิ่มสูงขึ้น	ซึ่งมีค่าใช้

จ่ายที่ต�่ากว่าเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการโฆษณาลง	หลังจากที่ในปี	2560	

บริษัทฯได้ใช้งบประมาณโฆษณาไปค่อนข้างสูงเพื่อท�าให้สินค้าเป็นที่

รู้จักแล้ว

	 โดยล่าสุดบริษัทฯ	ได้เริ่มจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่าน	จูไห่	ดิวตี้ฟรี	

(Zhuhai	Duty	Free)	ซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าแห่ง

ใหม่	คาดว่าจะช่วยกระตุ้นยอดขายจากการส่งออกได้ดียิ่งขึ้น	และจะ

น�าไปสู่การขายสินค้าแบบออฟไลน์ในอนาคต	ซึ่งจูไห่	ดิวตี้ฟรี	ตั้งอยู่

บริเวณชายแดนกงเป่ย	ซึ่งเป็นพรมแดนระหว่างเมืองจูไห่ประเทศจีน	

และมาเก๊า	โดยมียอดนักท่องเที่ยวหมุนเวียนสูงถึง	136	ล้านคนต่อ

ปี	หรือเฉลี่ย	250,000	คนต่อวันในช่วงวันธรรมดา	และ	400,000	

คนต่อวันในช่วงวันหยุด	ซึ่งการจ�าหน่ายสินค้าแบรนด์สเนลไวท์ที่จูไห่	

ดิวตี้ฟรี	จะช่วยให้ลูกค้าชาวจีน	และนักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นๆ	ได้

ท�าความรู้จักกับแบรนด์	และเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

	 นอกจากนี้บริษัทยังมีที่จะขยายตลาดในต่างประเทศเพิ่มเติมโดย

ในปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษาในแถบเอเชีย	เนื่องจากบริษัทประเมิน

ว่ายังมีความต้องการที่ค่อนข้างสูงจึงเป็นช่องทางที่จะขยายการ

เติบโตของบริษัทบริษัทได้ในอนาคต	โดยคาดว่าภายในปี	2561	จะได้

เห็นความชัดเจน	1	ประเทศในปีนี้	ทั้งนี้ส�าหรับตลาดต่างประเทศใน

ปัจจุบันประกอบไปด้วย	จีน,กัมพูชา,สปป.ลาวและเมียนมาร์
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GL	ต้ังเป้ารายได้ปี61	โต	10% 

ม่ันใจปีน้ีดึงความเชื่อม่ันจากนักลงทุนกลับคืนมาได	้	

หลังต้ังบอร์ดชุดใหม่

	 นายสกล	หาญสุทธิวารินทร์	ประธานกรรมการ	บริษัท	กรุ๊ปลีส	

จ�ากัด	(มหาชน)	GL	คนใหม่	เปิดเผยว่า	เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา	

กรุ๊ปลีส	มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่	เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ภายใต้

ความรับผิดชอบ	และความซื่อสัตย์สุจริต	โดยมีการพิจารณาก�าหนด

รายละเอียดและให้ความเห็นชอบ	วิสัยทัศน์	กลยุทธ์ทางธุรกิจ	ทิศทาง

ของธุรกิจ	นโยบายทางธุรกิจ	เป้าหมาย	แนวทาง	แผนการด�าเนิน

งาน	งบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย	ก�ากับดูแลการบริหารงาน

และผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	เพื่อให้เป็นไปตาม

นโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด	ตลอดจนติดตามผลการด�าเนิน

งานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้เป็นไปตามแผนการด�าเนินงานและ

งบประมาณของบริษัท

	 “หน้าที่หลักของคณะกรรมการชุดใหม่ทุกคน	เรามีบทบาทร่วมกัน

ในการก�ากับดูแลและตรวจสอบการด�าเนินธุรกิจของบริษัทกรุ๊ปลีส	โดย

ยึดหลักธรรมมาภิบาล	ตามนโยบายของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	และร่วมมือกับผู้ตรวจสอบ

บัญชีให้เกิดความโปร่งใส	ตรวจสอบได้”	นาย	สกล	กล่าว

	 นายทัตซึยะ	โคโนชิตะ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	กรุ๊ปลีส	

จ�ากัด	(มหาชน)	เปิดเผยว่า	ในปีที่ผ่านมาตามรายงานผลประกอบการ

ปี	2560	บริษัทมีก�าไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงสองไตรมาสแรกก่อน

ที่จะลดลงในไตรมาสที่	3	เนื่องจากรายการพิเศษ	(Exceptional	items)	

อย่างไรก็ตามในไตรมาส	4	บริษัทสามารถกลับมามีก�าไรสุทธิอยู่ที่	122	

ล้านบาท	ส่วนผลประกอบการประจ�าปีแสดงผลขาดทุนนั้น	เป็นผลมา

จากรายการพิเศษและการตั้งส�ารองหนี้สูญและค่าเผื่อความเสียหายที่

อาจเกิดขึ้น	ซึ่งหากไม่รวมกับรายการพิเศษดังกล่าว	ในปี	2560	บริษัท

จะมีก�าไรสุทธิอยู่ที่	1,020	ล้านบาท	

	 ส�าหรับแนวทางการบริหารงานปี	2561	บริษัทยังคงมุ่งให้ความ

ส�าคัญกับการท�าตลาดในกลุ่ม	ลูกค้าใหม่	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เพื่อให้ครอบคลุมตามแผนธุรกิจและเป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัทผ่าน

รูปแบบธุรกิจ	“ดิจิทัล	ไฟแนนซ์”	และให้ความส�าคัญกับกลุ่มเป้าหมาย

ที่เป็นประชาชนส่วนใหญ่ในระดับรากหญ้าของประเทศต่างๆ	ซึ่งจะเป็น

จุดแข็งที่ท�าให้	GL	ได้เปรียบคู่แข่ง	โดยในปี	2561นี้	บริษัทคาดการณ์ว่า

รายได้ในไทยเติบโตเพิ่มขึ้น	10%

	 นาย	อาลัน	ฌอง	ปาสคาล	ดูเฟส	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	

บริษัท	กรุ๊ปลีส	จ�ากัด	(มหาชน)	เปิดเผยว่า	“ส�าหรับทิศทางธุรกิจในปี	

2561	บริษัทเตรียมเดินหน้าขยายตลาดในต่างประเทศ	โดยเฉพาะตลาด

สินเชื่อรายย่อยในประเทศพม่า	เนื่องจากมีอัตราการเติบโตของจ�านวน

ผู้ยื่นขอสินเชื่อเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคม	2560	ที่ผ่านมา	โดยแบ่ง

เป็นสินเชื่อรายย่อยประเภทกลุ่ม	(Group	Loan)	จากเดิม	10,000	

ราย	ปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น	78,000	ราย	นอกจากนี้ยังมีลูกค้าสินเชื่อ

เช่าซื้อรถจักรยานยนต์จ�านวน	9,000	ราย	และ	สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบ

การ	(Entrepreneur	Loan)	ที่ก�าลังมีการขยายตัว	โดยคาดการณ์ว่า

ในปี	2561	นี้	จะมีอัตราการเติบโตของสินเชื่อแต่ละประเภทเพิ่มขึ้นเป็น	

160,000	ราย	25,000	ราย	และ	500	ราย	ตามล�าดับ”	

	 นอกจากนี้	บริษัทเชื่อว่าด้านความคืบหน้าของกระบวนการทาง

กฎหมายจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท	โดยเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา	ศาล

ล้มละลายกลางมีค�าสั่งให้	กรุ๊ปลีส	สามารถท�าธุรกรรมต่างๆ	รวมถึง

จ่ายดอกเบี้ยแก่เจ้าหนี้บางรายและประกอบธุรกิจให้บริการทางการ

เงินได้ตามปกติโดยไม่ต้องขออนุญาตจากศาลฯ	ทั้งนี้	กรุ๊ปลีสพร้อมให้

ความเชื่อมั่นผู้ถือหุ้นว่า	บริษัทยังมีมูลค่าทรัพย์สินมากกว่าจ�านวนหนี้

สินและมีศักยภาพในการบริหารธุรกิจให้เติบโตและมีก�าไร		

	 ประกอบกับความคืบหน้าทางกฎหมายในสิงคโปร์	เป็นครั้งแรก

ที่ศาลฯ	ได้เปิดโอกาสให้มีการรับฟังความเห็นทั้งสองฝ่ายก่อนการ

พิจารณาตัดสินค�าร้อง	อีกทั้ง	ล่าสุด	GLH	บริษัทลูกที่ประเทศสิงคโปร์

ได้ร้องขอต่อศาลเพื่อให้ยกค�าร้องคุ้มครองชั่วคราวเป็นผลส�าเร็จ	ดังนั้น	

GLH	จึงไม่ถูกสั่งห้ามด�าเนินการใดๆ	เกี่ยวกับทรัพย์สินของ	GLH	อีก	ซึ่ง

นับว่าเป็นอีกก้าวส�าคัญและเป็นสัญญาณที่ดีของ	กรุ๊ป	ลีส	
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ETE	ต้ังเป้ายอดขายปี	61	ทะลุ	2,300	ลบ.			
หวังแตะ	3,400	ลบ.	ภายในปี	63	

ท้ังจาก	Organic	Growth	รวมถึงโตในลักษณะพิเศษ	

SQ	ยืนยันเสียหายน้อย 

จากดินสไลด์เหมืองแม่เมาะ	จับมือ	กฟผ.	

เร่งแก้ปัญหา	ให้ขุดขนดิน-ถ่านหินได้ตามปกติ

	 นายศาศวัต	ศิริสรรพ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	สหกลอิค

วิปเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	SQ	กล่าวว่า	“ส�าหรับเหตุการณ์ดิน

สไลด์ที่เหมืองถ่านหินแม่เมาะ	จังหวัดล�าปาง	ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	ซึ่งเป็นที่ตั้งการท�างานโครงการเหมืองถ่านหิน

แม่เมาะ	8	ของบริษัทฯนั้น	มีเครื่องจักรใหญ่ละอุปรณ์หลักส�าหรับการท�า

เหมือง	ซึ่งได้แก่	รถขุด	เครื่องโปรยดิน	เครื่องโม่	ตลอดจนรถบรรทุกขนาด

ใหญ่	อยู่ในสภาพสมบูรณ์	ไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด	เนื่องจากอยู่นอก

บริเวณที่เกิดดินสไลด์	จึงพร้อมที่จะขุดขนดินและถ่านหินให้การไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	ในขณะที่มีเพียงอุปกรณ์เสริมบางส่วนได้แก่	

โครงสร้างโต๊ะรองรับสายพานประมาณไม่เกินร้อยละ	7	ของทั้งหมด	ที่

ได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อย	ซึ่งระบบสายพานและอุปกรณ์ต่างๆที่

เกี่ยวข้อง	ขณะเกิดเหตุอยู่ในระหว่างการทดสอบความสมบูรณ์ของระบบ

	 บริษัทฯจะเร่งหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวกับการไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประทศไทย	(กฟผ.)	เพื่อช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น	

และปรับแผนการท�างานเพื่อให้ได้เร็วที่สุดเนื่องจากต้องมีข้อสรุปจากผล

การส�ารวจทางธรณีวิทยาของ	กฟผ.	ถึงสาเหตุการเกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้

เพื่อป้องกันการเกิดซ�้าและเพิ่มความปลอดภัยในการท�างานระยะต่อไป

	 นายศาศวัต	กล่าวเสริมว่า	“ในปัจจุบัน	บริษัทฯมีปริมาณงานคงเหลือ

ในมือประมาณ	36,484	ล้านบาท	รองรับการรับรู้รายได้ประมาณ	9	ปี	ซึ่ง

สามารถแบ่งเป็น	งานโครงการแม่เมาะ	8	มูลค่าประมาณ	20,452	ล้าน

บาท,	งานโครงการหงสา	ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	มูลค่า

ประมาณ	9,907	ล้านบาท	และล่าสุดบริษัทฯ	ได้รับงานเพิ่มจากโครงการ

หงสา	มูลค่ากว่า	1,036	ล้านบาท	งานโครงการแม่เมาะ	7	มูลค่าประมาณ	

1,417	ล้านบาท,	งานเหมืองแร่ดีบุก	เมืองเฮนดา	สาธารณรัฐแห่งสหภาพ

พม่า	มูลค่าประมาณ	3,672	ล้านบาท	

	 นายไรวินท์	เลขวรนันท์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	บูรพา	เท

คนิคอล	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	ETE	เปิดเผยว่า	ในปี2561	

บริษัทฯ	ตั้งเป้ายอดขายรวมแตะที่ระดับ	2,300	ล้านบาท	เติบโตต่อ

เนื่องจากปี	2560	ที่มีรายได้รวม	1,580.25	ล้านบาท	จากการเดินหน้า

ขยายธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบทั้งธุรกิจบริการบริหารจัดการบุคลากร	ธุรกิจ

บริการบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ	ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม	ธุรกิจ

พลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์	รวมถึงธุรกิจจัดหา	และจัด

จ�าหน่ายอุปกรณ์ความปลอดภัย	ซึ่งถือว่าเป็นการเติบโตอย่างก้าวกระโดด	

และมีนัยส�าคัญ

	 ในขณะเดียวกันบริษัทฯ	ยังได้วางเป้าหมายยอดขายรวมภายใน	3	ปี	

หรือภายในปี	2563	จะสามารถแตะที่ระดับ	3,400	ล้านบาท	จากการเดิน

หน้าขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องด้วยกลยุทธ์ทั้งการขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ	

การเพิ่มสินค้า	และบริการให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้า	และพัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี	และที่ส�าคัญ

บริษัทฯ	ก็มีแผนในการขยายธุรกิจ	ด้วยการหาพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆ	

เพิ่มสร้างโอกาสในการเติบโตของธุรกิจเดิม	และต่อยอดไปสู่ธุรกิจใหม่	รวม

ถึงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าควบรวม	หรือซื้อกิจการอีกด้วย

	 “การเติบโตของเราภายใน	3	ปีข้างหน้าจะเป็นการเติบโตที่มีนัยย

ส�าคัญ	ทั้งจากการเติบโตที่เป็น	Organic	Growth	รวมถึงการเติบโตที่เกิด

ขึ้นในลักษณะพิเศษ	ซึ่งทางเราเองก็อยู่ในระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ของ

การขยายธุรกิจ	ในหลากหลายรูปแบบเพื่อเพิ่มช่องทางในการสร้างราย

ได้	และเป็นการขยายโอกาสเพื่อต่อยอดธุรกิจหลักในปัจจุบัน”	นายไรวินท์

กล่าว

	 ทั้งนี้ผลประกอบการของบริษัทฯ	ประจ�าปี	2560	สิ้นสุดวันที่	31	

ธันวาคม	2560	บริษัทฯ	มีก�าไรสุทธิอยู่ที่	70.04	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	38.76	

ล้านบาท	หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น	123.91%	เมื่อเทียบกับผลประกอบการ

ประจ�าปี	2559	ที่มีก�าไรสุทธิอยู่ที่	31.28	ล้านบาท	ในขณะที่บริษัทฯมีราย

ได้รวมอยู่ที่	1,580.25	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	168.58	ล้านบาท	หรือคิดเป็น

เพิ่มขึ้น	11.94%	เมื่อเทียบกับผลประกอบการประจ�าปี	2559	ที่มีรายได้

รวมอยู่ที่	1,411.68	ล้านบาท
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TLUXE	ต้ังเป้ารายได้ปี	61 โตกว่า30% 
หรือแตะ	2.4	พันลบ.	

จากปีก่อนท่ีท�าได้	1.8	พันลบ.

ACAP	ต้ังเป้าพอร์ตสินเชื่อปี	61	แตะ	5	พันลบ.	

จากปี60	อยู่ท่ี4	พันลบ.	เล็งส่ง	2บ.	ย่อยเข้าตลาดหุ้น	

	 ACAP	ตั้งเป้าพอร์ตสินเชื่อปี	61	แตะ	5	พันลบ.	จากปี60	อยู่ที่4	พัน
ลบ.	เล็งปล่อยสินเชื่อใหม่ต่อเนื่อง	จับมือพันธมิตรจีน	พัฒนาแอพพลิเคชั่น	
รองรับปล่อยสินเชื่อ	คาดเปิดบริการ	พ.ค.	นี้	จ่อยื่นไฟฟลิ่ง	บ.ลูกที่ท�าธุรกิจ	
Call	center	เข้า	mai	ใน	พ.ค.	นี้	หวังเทรดไม่เกินปี62	มีแผน	Spin	off	
"แคปปิตอล	โอค"	บ.ลูก	เข้าตลาดหุ้นในปี	62	
	 นางสาวสุกัญญา	สุขเจริญไกรศรี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	
เอเชีย	แคปปิตอล	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	ACAP	เปิดเผยว่าบริษัทตั้งเป้า
พอร์ตสินเชื่อรวมปี2561	แตะ	5	พันล้านบาท	จากปีก่อนพอร์ตสินเชื่ออยู่ที่	
4	พันล้านบาท	ปีนี้บริษัทเตรียมปล่อนสินเชื่อใหม่ต่อเนื่อง	โดยจะมีการเน้น
คุณภาพการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น	โดยการควบคุมอัตราการให้สินเชื่อ	(Loan	
to	Value)	ไม่เกิน	50%	ของราคาของหลักทรัพย์ค�้าประกัน	ส่วนทรัพย์ที่ลูก
หนี้น�ามาเป็นหลักประกันการกู้เงินและหลุดจ�านอง	(NPA)	ปัจจุบันมีที่ดิน	
1-2	แปลง	คาดขายได้ทั้งหมดในปีนี้	ซึ่งเริ่มมีลูกค้าเข้ามาติดต่อเพื่อขอซื้อแล้ว	
ขณะที่บริษัทยังคาดว่าแนวโน้มเศรษฐกิจปีนี้จะปรับตัวดีขึ้นซึ่งอัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจจะเติบโตกว่าปีก่อน	ซึ่งจะเป็นตัวผลักดันให้ก�าลังซื้อและการจับ
จ่ายใช้สอยโดยรวมปรับตัวดีขึ้น	
	 พร้อมกันนี้บริษัทยังได้มีการจับมือกับพันธมิตรจีน	เพื่อพัฒนาแอพพลิ
เคชั่นเพื่อเพิ่มช่องทางในการปล่อยสินเชื่อรายย่อยให้เพิ่มขึ้น	จากสิ้นปี	2560	
ที่มีสัดส่วนอยู่ที่	10%	โดยจะมีให้การกู้	5	พันบาท/คน	และก�าหนดช�าระคืน

ใน	2560	วัน	คาดว่าจะสามารถเปิดใช้บริการได้ภายในเดือน	พ.ค.นี้	โดยจะมี
เม็ดเงินจากพันธมิตรจีนเข้าลงทุนราว	20	ล้านบาท	เพื่อเก็บข้อมูลและศึกษา
โมเดลธุรกิจ	และคาดว่าจะมีการท�าธุรกิจในลักษณะร่วมทุน	(JV)	ภายใน
ปลายปีนี้	พร้อมตั้งเป้าขยายพอร์ตปีนี้แตะ	230	ล้านบาท	แบ่งเป็นสินเชื่อ
แฟคตอริ่ง	200	ล้านบาท	และสินเชื่อรายย่อย	30	ล้านบาท	
	 ส่วนความคืบหน้าในการน�าบริษัท	โกลบอล	เซอร์วิส	เซ็นเตอร์	จ�ากัด		
บริษัทลูกที่ด�าเนินธุรกิจให้บริการ	Call	center	และการติดตามหนี้	เข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ(mai)	ยังเป็นไปตามกรอบระยะ
เวลา	โดยคาดว่าจะสามารถยื่นไฟลิ่งต่อส�านักงานก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้	และคาดว่าจะสามารถ
เข้าซื้อขายในภายในไม่เกินปี	2562
	 นอกจากนี้	บริษัทฯ	มีแผนที่จะน�าบริษัท	แคปปิตอล	โอเค	จ�ากัดเข้า
ตลาดหุ้นด้วยเช่นกัน	โดยแคปปิตอล	โอเค	เป็นบริษัทย่อยที่	ACAP	ถือหุ้น
ในสัดส่วน	99.99%	คาดว่าสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ในปี	
2562
	 ทั้งนี้ในปีนี้บริษัทมีแผนที่จะออกหุ้นราว	2	พันล้านบาท	เพื่อเพิ่มสภาพ
คล่องทางการเงินของบริษัทและรองรับขยายธุรกิจและพอร์ตสินเชื่อในปีนี้	
ส�าหรับหุ้นกู้ที่จะครบก�าหนดช�าระในปีนี้จ�านวน	2	พันล้านบาท	บริษัทมีเงินที่
รองรับไว้แล้วจึงไม่มีความจ�าเป็นที่จะออกชุดใหม่เพื่อมารีไฟแนนซ์	

	 TLUXE	ตั้งเป้ารายได้ปี61	โตกว่า30%	หรือแตะ	2.4	พันลบ.	เล็ง	5	ปี

ข้างหน้า	ดันสัดส่วนรายได้จากธุรกิจพลังงานความร้อนใต้พิภพ	แตะ	25%				

จากปีนี้คาดอยู่ที่5%	พร้อมศึกษาผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงแบรนด์ตัวเอง	เล็ง

ลงทุนโครงการ	Pet	Center	เพื่อต่อยอดธุรกิจ	

	 นายสุวิทย์	วรรณะศิริสุข	ผู้อ�านวยการสายบัญชีและการเงิน	บริษัท	ไท

ยลักซ์	เอ็นเตอร์ไพรส์	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	TLUXE	เปิดเผยกับส�านักข่าวหุ้น

อินไซด์ว่า	บริษัทฯตั้งเป้ารายได้ในปี	2561	เติบโตกว่า	30%	หรือมีรายได้อยู่ที่	

2,400	ล้านบาท	จากปี2560	ที่มีรายได้	1,800	ล้านบาท	เนื่องจากธุรกิจผลิต

และจ�าหน่ายอาหารสัตว์น�้ามีการเติบโตอย่างโตเนื่องจากปีก่อน	โดยเฉพาะ

ธุรกิจอาหารสัตว์น�้า	ประเภทอาหารกุ้ง	คาดว่าปีนี้จะเป็นปีทอง	ที่คาดว่าจะมี

การเติบโต	อย่างต่อเนื่อง	โดยในปีก่อนอาหารกุ้งเติบโตถึง	70%	เมื่อเทียบกับ

ปี2559	ขณะที่ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงยังขยายตัวได้ตามล�าดับ	

	 อีกทั้งบริษัทฯ	ยังมีการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพมีการรับรู้

รายได้เต็มปี	หลังจากเปิดด�าเนินการจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์	(COD)	15	

โครงการหรือก�าลังการผลิตเทียบเท่ากับ	โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	15	

เมกะวัตต์	เข้ามาสนับสนุนรายได้ของบริษัทฯ	ในปีนี้	

	 ทั้งนี้	บริษัทฯ	คาดว่าสัดส่วนรายได้ของบริษัทฯ	ในปี	2561	จะมาจาก

ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์	ประมาณ	95%	ส่วนอีก5%	จะมาจากการ

รับรู้รายได้เต็มปีจากโครงการไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ	โดยบริษัทฯ		

ตั้งเป้าในอีก	5	ปีข้างหน้าจะมีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจพลังงานเพิ่มขึ้นเป็น	

25%	ขณะที่ธุรกิจจผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์จะมีสัดส่วนรายได้อยู่ที่	75%				

	 นายสุวิทย์	กล่าวเพิ่มเติมถึงแผนขยายธุรกิจในปี2561	ว่า	ส�าหรับธุกิจ

อาหารสัตว์เลี้ยง	บริษัทฯ	ได้มีการศึกษาผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงแบรนด์ของ

บริษัทเอง	รวมทั้งศึกษาลงทุนโครงการ	Pet	Center	เพื่อต่อยอดธุรกิจให้

ครบวงจรมากขึ้น	อย่างไรก็ตามเรื่องดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาจึง

อาจต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาในรายละเอียด	ส่วนธุรกิจอาหารสัตว์น�้า	ปี

นี้บริษัทฯ	มีแผนปรับปรับปรุงเครื่องจักรที่โรงงาน	ในจังหวัดเพชรบุรี	และที่

จังหวัดสงขลา	คาดว่าจะใช้งบลงทุนประมาณ	100	ล้านบาท	

	 ขณะที่ธุรกิจพลังงานทดแทน	ในช่วงปลายปี	2560	คณะกรรมการ

บริษัทฯ	ได้มีมติให้อนุมัติการลงทุนเพิ่มอีก	9	โครงการ	ส่งผลให้บริษัทฯ	มี

โครงการที่อยู่ระหว่างการลงทุนแล้ว	24	โครงการ	รวมทั้งยังมีแผนที่จะลงทุน

อย่างต่อเนื่อง	เพื่อสร้างผลประกอบการให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง	และมั่นคง	
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14	แบงก์ไทย	ร่วมสร้าง Thailand Blockchain 

Community	Initiative	แห่งแรกในไทย		

คาดเร่ิมใช้ไตรมาส	3	ปีน้ี

	 14	ธนาคารในไทย	จับมือรัฐวิสาหกิจและองค์กรธุรกิจใหญ่	7	แห่ง	เดิน

หน้า	Thailand	Blockchain	Community	Initiative	เพื่อน�าเทคโนโลยีบล็อก

เชนมายกระดับประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของ

ประเทศ	โดยเริ่มต้นด้วยโครงการบริการหนังสือค�้าประกันอิเล็กทรอนิกส์

บนระบบบล็อกเชน	สร้างโครงข่ายหนังสือค�้าประกันที่สะดวกปลอดภัยบน

บล็อกเชนเป็นครั้งแรกของไทย	น�าระบบหนังสือค�้าประกันวงเงิน	1.35	ล้าน

ล้านบาท	สู่ยุคเอกสารอิเล็กทรอนิกส์	100%	ลดค่าใช้จ่ายได้ถึง	2	เท่า	คาด

เริ่มใช้ไตรมาส	3	ปีนี้	ปัจจุบันโครงการดังกล่าวอยู่ในระหว่างทดสอบภายใต้

การก�ากับของธนาคารแห่งประเทศไทย	(Regulatory	Sandbox)	เพื่อช่วยให้

พัฒนาบริการใหม่ๆ	ที่เกิดขึ้นเป็นไปอย่างมีมาตรฐานและเกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อผู้ใช้บริการและภาคเศรษฐกิจของประเทศ

	 ดร.	วิรไท	สันติประภพ	ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย	เปิดเผยว่า	

ธปท.	ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เห็นความร่วมมือในการสร้างชุมชน	Blockchain	นี้

ขึ้น	ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาพรวมของเศรษฐกิจไทย	ทั้งในภาคธนาคาร

ที่เข้าร่วมโครงการและภาคธุรกิจ	โดยการใช้เทคโนโลยีศักยภาพสูงอย่าง	

Blockchain	ที่สามารถเปลี่ยนรูปแบบการท�าธุรกรรมทางการเงินในหลายมิติ	

และปัจจุบันมีการน�ามาใช้ในหลากหลายด้าน	อีกทั้งโครงการนี้ก็อยู่ภายใต้

การก�ากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยกลไก	Regulatory	Sandbox	

เพื่อทดสอบนวัตกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีใหม่	จากความร่วมมือในการสร้าง

ชุมชน	Blockchain	นี้ภาคธนาคารจะสามารถใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้น

ฐานและเทคโนโลยี	Blockchain	ร่วมกัน	โดยไม่ต้องลงทุนพัฒนาเทคโนโลยี

เองทั้งหมด	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการให้บริการ	ส�าหรับ

ภาคธุรกิจจะช่วยลดความซ�้าซ้อนในการเชื่อมต่อบริการเดียวกันที่มีกับต่าง

ธนาคาร	สามารถตรวจสอบข้อมูลในระบบเครือข่ายที่ใช้งานร่วมกัน	ลด

ความเสี่ยงการปลอมแปลงข้อมูล	เพิ่มความรวดเร็วและความปลอดภัยใน

การใช้งาน	นับเป็นปรากฎการณ์อันดียิ่งในการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม

ทางการเงิน	พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพ	และยกระดับขีดความสามารถใน

การแข่งขันของประเทศให้สูงขึ้น

	 นายปรีดี	ดาวฉาย	ประธานสมาคมธนาคารไทย	เปิดเผยว่า	ในปี	2560	

ตัวเลขประมาณการของประเทศไทยที่ออกหนังสือค�้าประกันผ่านระบบ

ธนาคารพาณิชย์มูลค่ารวมกว่า	1.35	ล้านล้านบาท	คิดเป็นจ�านวนมากกว่า	

500,000	ฉบับ	ขยายตัวจากปีที่	2559	8%	ในจ�านวนนี้เป็นการออกเอกสาร

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	ประมาณ	15-20%	ดังนั้นโดยภาพรวมระบบ

เศรษฐกิจไทยยังคงพึ่งพาการออกหนังสือค�้าประกันในรูปแบบเอกสารที่เป็นก

ระดาษอยู่เป็นส่วนใหญ่	ซึ่งเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายและภาระในการจัดการด้าน

เอกสาร	ทั้งส�าหรับธนาคารผู้ออก	และภาคธุรกิจผู้ใช้งานหนังสือค�้าประกัน

	 Thailand	Blockchain	Community	Initiative	ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อน�า

เทคโนโลยีขั้นสูงอย่างบล็อกเชนมายกระดับภาคธุรกิจไทย	ประกอบด้วย

ความร่วมมือของธนาคาร	14	แห่ง	ได้แก่	ธนาคารกรุงเทพ	ธนาคารกรุงไทย	

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	ธนาคารกสิกรไทย	ธนาคารเกียรตินาคิน	ธนาคารซีไอ

เอ็มบีไทย	ธนาคารทหารไทย	ธนาคารทิสโก้	ธนาคารไทยพาณิชย์	ธนาคาร

ธนชาต	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	ธนาคารยูโอบี	

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด	(ไทย)	และธนาคารออมสิน	และธุรกิจขนาด

ใหญ่	7	แห่ง	ได้แก่	การไฟฟ้านครหลวง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	การไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	บมจ.	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	บจก.	พีทีที	โพลี

เมอร์	มาร์เก็ตติ้ง	บมจ.	ไออาร์พีซี	และ	เครือปูนซิเมนต์ไทย	โดยมีบริษัทผู้

เชี่ยวชาญที่ช่วยสนับสนุนด้านเทคโนโลยี	ให้ค�าปรึกษาด้านการจัดการภาพ

รวมของโครงการ	รวมถึงด้านกฎหมาย	จ�านวน	4	บริษัท	ได้แก่	แอคเซนเจ

อร์เบเคอร์	แอนด์	แม็คเค็นซี่	ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

แห่งชาติ	(เนคเทค)	และไอบีเอ็ม	นับเป็นรูปแบบความร่วมมือที่เกิดขึ้นเป็น

ครั้งแรกในประเทศไทย

	 โครงการบริการหนังสือค�้าประกันอิเล็กทรอนิกส์บนระบบบล็อกเชน

เป็นโครงการแรกภายใต้	Thailand	Blockchain	Community	Initiative	

ที่ใช้โครงข่ายเทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อรับรองเอกสารหนังสือค�้าประกัน

ที่มีประสิทธิภาพสูง	เชื่อถือได้	ปลอดภัย	และมีมาตรฐานรูปแบบข้อมูล

ที่เป็นเอกภาพ	นอกจากนี้	ยังเป็นการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน	ผ่านระบบ	

Cloud	Technology	จึงช่วยให้ผู้ใช้งานมีความคล่องตัวสูง	เพราะสามารถ

ก�าหนดการตั้งค่าใช้งานได้หลากหลายมากขึ้น	รองรับการท�าธุรกรรมและ

ตรวจสอบสถานะได้ตลอด	24	ชั่วโมง	

	 นายปรีดี	กล่าวตอนท้ายว่า	โครงการบริการหนังสือค�้าประกัน

อิเล็กทรอนิกส์บนระบบบล็อกเชนนี้	เป็นจุดเริ่มต้นที่จะน�าไปสู่การใช้เอกสาร

ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์	100%	ตลอดกระบวนการตั้งแต่เริ่มจนจบโดยไม่ใช้

กระดาษ	ซึ่งมีความปลอดภัยสูง	ตรวจสอบได้ง่าย	ปลอมแปลงได้ยาก	สะดวก

รวดเร็วกว่ารูปแบบเดิม	ซึ่งสามารถเข้าตรวจสอบได้	ทุกที่	ทุกเวลา	และจะบัน

ทึกประวัติต่อเป็นห่วงโซ่แบบอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง	เอื้อให้เกิด

การเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายธนาคารและภาคธุรกิจต่างๆ	เพิ่มขึ้นได้ในอนาคต
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คันทร่ี	กรุ๊ป	ท่ีปรึกษาทางการเงินมือทองดันดีล	“ปัญญ์ปุริ” 

ร่วมทุน	เลคชอร์	แคปปิตอล	ส�าเร็จ	เตรียมพร้อมเขย่าตลาดความงาม	

ต้ังเป้า	5	ปี	รายได้ทะลุ	1.5	พันลบ.

	 บล.	คันทรี่	กรุ๊ป	หรือ	CGS	สุดยอดที่ปรึกษามือทอง	ดันดีลร่วมทุน

ระหว่าง	ปัญญ์ปุริ	(PA?PURI)	เวลเนสแบรนด์ที่เน้นการดูแลสุขภาพแบบ

องค์รวมชั้นน�าของเอเชีย	กับ	เลคชอร์	แคปปิตอล	(Lakeshore	Capital)	

บริษัทร่วมทุนชั้นน�าระดับโลกที่เน้นลงทุนในบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลัก

ทรัพย์ฯ	(ไพรเวท	อิควิตี้)	ร่วมลงทุน	ขยายธุรกิจ	ส่งเสริมการตลาด	การ

วิจัยและพัฒนา	และนวัตกรรมใหม่	ได้ส�าเร็จ	เตรียมผุด	40	สาขา	ภายใน	

5	ปีข้างหน้า	มั่นใจรายได้แตะ	1,500	ล้านบาท

	 นายอัสวานี	อาฮุจา	รองกรรมการผู้จัดการ	ด้านวาณิชธนกิจ	บริษัท

หลักทรัพย์	คันทรี่	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	CGS	ในฐานะที่ปรึกษา

ทางการเงินบริษัท	ปุริ	จ�ากัด	เจ้าของแบรนด์	ปัญญ์ปุริ	(PA?PURI)	

เวลเนสแบรนด์ที่เน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมชั้นน�าของเอเชีย	กล่าว

ถึงความส�าเร็จการร่วมลงทุนระหว่างบริษัท	ปุริ	จ�ากัด	กับ	เลคชอร์	

แคปปิตอล	(Lakeshore	Capital)	บริษัทร่วมทุนชั้นน�าระดับโลกที่เน้น

ลงทุนในบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ	(ไพรเวท	อิควิตี้)	เพื่อร่วม

ลงทุนรองรับแผนการขยายธุรกิจ	ส่งเสริมการตลาด	การวิจัยและพัฒนา	

และนวัตกรรมใหม่ของแบรนด์	สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพ

ธุรกิจประเภทสุขภาพ	และความงามที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติ	และ

ออร์แกนิค	ที่มีโอกาสเติบโตได้อีกมาก	และการที่	ปัญญ์ปุริ	(PA?PURI)	ได้

พันธมิตรที่มีความเข้มแข็งทางการเงินเข้ามาร่วมลงทุนจะยิ่งท�าให้ปัญญ์

ปุริ	มีความเข้มแข็งทางการเงิน	สามารถวางแผนเพื่อขยายการจ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์สกินแคร์	ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกาย	เครื่องหอม	รวมไปถึงออร์แกนิ

คสปาไปยังตลาดภายในประเทศและต่างประเทศได้อย่างสมบูรณ์	

	 นายวรวิทย์	ศิริพากย์	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท	ปุริ	จ�ากัด	

เจ้าของแบรนด์	“ปัญญ์ปุริ”	ซึ่งเป็นแบรนด์สัญชาติไทย	ก่อตั้งในปี	2546	

กล่าวว่า	ต้องขอขอบคุณ	บล.คันทรี่	กรุ๊ป	ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน

ที่มีส่วนส�าคัญในการท�าให้การร่วมทุนระหว่าง	บริษัท	ปุริ	จ�ากัด	กับ	เล

คชอร์	แคปปิตอล	(Lakeshore	Capital)	ส�าเร็จ	โดยปัจจุบันปัญญ์ปุริมี

สาขาในประเทศไทย	40	สาขาใน	6	จังหวัดหลักทั่วประเทศ	และจุดขาย

ต่างประเทศ	ใน	20	ประเทศทั่วโลก	ทั้งยังมีการเปิดซิกเนเจอร์	สโตร์	ใน

กรุงเทพฯ	และกรุงโตเกียว	ประเทศญี่ปุ่น	รวมถึงการให้บริการสปาใน

โรงแรมชั้นน�า	เช่น	ปัญญ์ปุริ	ออร์แกนิค	สปา	โรงแรมพาร์ค	ไฮแอท	

กรุงเทพ	และปัญญ์ปุริ	ออร์แกนิค	สปา	โรงแรมอีสเทิร์น	แอนด์	โอเรียน

ทอล	ปีนัง	มาเลเซีย	

	 “เราได้มีการวางกลยุทธ์เจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายต่อเนื่องตลอดทั้งปี	

เพื่อผลักดันยอดขายให้ได้	1,500	ล้านบาทในอีก	5	ปีข้างหน้า	จากตลาด

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	และความงามมีมูลค่ามากกว่าสองแสนล้านบาท”	

นายวรวิทย์กล่าวในที่สุด	ล่าสุดปัญญ์ปุริได้เปิดตัว	ปัญญ์ปุริ	เวลเนส	ตั้ง

อยู่ใจกลางย่านการค้า	ราชประสงค์	ที่ชั้น	12	เกษร	วิลเลจ	ด้วยเม็ดเงิน

ลงทุนกว่า	100	ล้านบาท	

	 ขณะที่นายปณัยกร	จาติกวณิช	ผู้ร่วมก่อตั้งเลคชอร์	แคปปิตอล	

กล่าวว่า	ปัญญ์ปุริเติบโตขึ้นอย่างมากใน	15	ปีที่ผ่านมาและมีทีมงาน

ที่มีศักยภาพ	ท�าให้แบรนด์มีชื่อเสียงในตลาดไทย	และต่างประเทศ	ใน

ปัจจุบันธุรกิจสุขภาพและธุรกิจความงามมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิด	

และปัญญ์ปุริถือว่าเป็นแบรนด์ที่มีโพซิชั่นนิ่งที่โดดเด่น	และได้รับความ

สนใจจากผู้บริโภคทั่วโลก	โดยมีผลิตภัณฑ์ครบวงจร	ทั้งผลิตภัณฑ์สกิน

แคร์	ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกายและเครื่องหอม	รวมทั้งบริการ	สปาและการ

ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม	“เรามองเห็นโอกาสในการเติบโตของปัญญ์ปุริ	

อันเนื่องมาจากการใช้นวัตกรรมและการเน้นประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

และบริการ	เพื่อมอบประสบการณ์สุขภาพและความงาม	ผ่านส่วนผสมที่

เป็นธรรมชาติและออร์แกนิค	รวมถึงดีไซน์	และแพ็กเกจจิ้งที่สวยงาม”นาย

ปณัยกร	กล่าวในที่สุด	เลคชอร์	แคปปิตอล	เน้นการลงทุนในธุรกิจขนาด

กลางและขนาดเล็กในประเทศไทย	โดยมีการลงทุน	ในธุรกิจที่หลากหลาย	

ไม่ว่าจะเป็นอาหาร	ค้าปลีก	สินค้าอุปโภคบริโภค	สุขภาพ	การศึกษา	

การขนส่ง	และธุรกิจเอาท์ซอร์ส
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	 แม่มดน้อย	ภาคพิสดาร	โหมดเลือกตั้ง	ถูกวางไว้	ก.พ.62	แต่วานนี้	มีขุด

พบระเบิดฝึกทิ้งทางอากาศ	จ�านวนมากในบริเวณเขตพื้นที่ก่อสร้างมาร์เก็ตเพลส	

ดุสิต	บริเวณถนนราชวิถีใกล้สะพานซังฮี้ว่า	คนงานก่อสร้างได้ขุดพบระเบิดฝึกฯ

ดังกล่าวถูกฝังอยู่ในดินลึกลงไปราว	1.5	เมตร	จ�านวน	98	ลูกและส่วนหัวอีก	

5	หัว	ความยาวลูกละฟุตครึ่ง	น�้าหนักลูกละ	25	ปอนด์	..สงครามการค้าจาก

สหรัฐ	ก่อก�าเนิดขึ้นแล้ว	กระแสทุน	ชะลอดู	หมุนไปหมุนมา.......	

	 วานนี้ดัชนีตลาดปิดที่ระดับ	1,799.79	จุด	ลดลง	11.97	จุด	หรือ	0.66%	

มูลค่าการซื้อขาย	51,369.55	ล้านบาท	สรุปสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ	632.11	

ล้านบาท	บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ	1,255.53	ล้านบาท	นักลงทุน

ต่างประเทศขายสุทธิ	1,024.84	ล้านบาท	นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ		

1,648.26	ล้านบาท	

	 ANAN	โดนพิษ	หลังกรุงเทพมหานคร	ปฏิเสธที่จะออกใบอนุญาตการ

ใช้อาคาร	(อ	6)	ส�าหรับคอนโด	

Ashton	อโศก	มูลค่าถึง	6.7	พัน

ล้านบาท	แบบว่า	โดนกล่องดวงใจ	

กล่องใหญ่เสียด้วย	วันนี้	ใครที่จะ

ใจร้อน	ก็ขอให้ใจเย็น	คิดให้ละเอียด	

พายุยังแรง	กระบวนการยื่นเรื่อง...

กว่าจะพิจารณาต้องใช้ระยะเวลา.....

	 EA	บวก	5.46%	ตอบรับข่าว	

“สมโภชน์	อาหุนัย”	ยืนยันไม่เคย

ขายหุ้น	EA	ตามที่โดนกุข่าวเท็จ	

ตรวจสอบแล้วพบเหตุหุ้นทรุดจากการเทขายกองทุนระยะยาวพร้อมกับนักลงทุน

รายใหญ่	1-2	ราย	ท�าชอร์ตเซล	ตอกย�้าพื้นฐานแกร่ง	เตรียมเงินส�าหรับลงทุนปี	

2561-2562	ที่ต้องใช้ราว	2.6	หมื่นล้านบาทไว้พร้อม	ไร้แผนเพิ่มทุน	ระบุกระแส

เงินสดจากการด�าเนินงานจะมาจากการขายไฟฟ้าเฉพาะปีนี้ไม่ต�่ากว่า	8	พันล้าน	

ยืนยันเดินหน้าแผนขยายธุรกิจเต็มก�าลัง	มั่นใจเทคโนโลยีแบตปลอดภัยจากไฟ

ไหม้แน่นอน	นักวิเคราะห์มองราคาหุ้นต่างกันเหตุจากความเข้าใจธุรกิจใหม่ไม่เท่า

กัน

	 THCOM	ตั้ง	ประเสริฐ	บุญสัมพันธ์	นั่งเก้าอี้ปธ.กก.	แทน	พารณ	อิศรเสนา	

ณ	อยุธยา-เอนก	พนาอภิชน	นั่งแท่น	ประธานคณะกรรมการบริหาร	มีผล	24	

มี.ค.61

	 TLUXE	ตั้งเป้ารายได้ปี61	โตกว่า30%	หรือแตะ	2.4	พันลบ.	จากปีก่อนที่

ท�าได้	1.8	พันลบ.	ตั้งงบ	100	ลบ.	ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตธุรกิจอาหาร

สัตว์น�้า	เล็ง	5	ปีข้างหน้า	ดันสัดส่วนรายได้จากธุรกิจพลังงานความร้อนใต้พิภพ	

แตะ25%	จากปีนี้คาดอยู่ที่5%	พร้อมศึกษาผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงแบรนด์ตัวเอง		

เล็งลงทุนโครงการ	Pet	Center	เพื่อต่อยอดธุรกิจ	

	 บมจ.อินเตอร์ไฮด์	(IHL)	วางกลยุทธ์ในอีก	3	ปีข้างหน้า	(2561-2563)	

โตก้าวกระโดด	จากแผนขยายก�าลังผลิตเพิ่ม	4	เท่า	หวังรองรับอุตสาหกรรมยาน

ยนต์	และขยายช่องทางการตลาดในไลน์ผลิตภัณฑ์ใหม่	บอสใหญ่	“องอาจ	

ด�ารงสกุลวงษ์”	ยิ้มร่า	คว้ารางวัล	“Global	Winner	Award	Tannery	of	

the	Year	2018”	รายแรกในเอเชีย	และรางวัลนวัตกรรมดีเด่น	“Innovation	

Awards”	จาก	World	Leather	

	 บิ๊ก	DDD	ประเมินปีนี้	รายได้จะเติบโตไม่ต�่่ากว่า	30%	จากปี	2560	ที่มี

รายได้อยู่ที่	1.68	พันล้านบาท	และคาดว่าอัตราก�าไรสุทธิจะดีกว่าปีก่อนที่ท�าได้	

20.84%	มาจากการเติบโตทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ	ระบุมีแผนที่จะขยาย

จุด	หน่ายเข้า	king	power	อีก	6-7	สาขาจากสิ้นปีก่อนที่มีอยู่	1	สาขา	และขยาย

ช่องทางร้านค้าแบบดั้งเดิม	(Traditional	Trade)	อีก	2	หมื่นสาขา

	 ไพโรจน์	วัฒนวโรดม	เอ็มดี	JSP	ลั่นปีนี้	จะเป็น	Net	Profit	Growth	หรือ

เป็นปีแห่งการสร้างการเติบโตของก�าไรสุทธิให้	เติบโตอย่างมั่นคง-ตั้งเป้ารับรู้

รายได้ในอนาคตปี	2561	ไว้ที่	5,200	ล้านบาท	โตเพิ่มขึ้นอีก	15%	เปิดโครงการ

บ้านเดี่ยว	3	โครงการ	-	บ้านแฝด	3โครงการ-ปี62	มีโครงการเปิดขายพร้อมกับ

ท�าการตลาดทั้งสิ้นไม่ต�่ากว่า	30	โครงการ	-	บุก	EEC	วางงบลงทุนซื้อที่ดินเพื่อ

พัฒนาโครงการ	1.5	พันลบ.

			ระเบิดอีกแร้ว

บล.ฟิลลิป	:	RJH	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	35.00	บ.

บล.ฟิลลิป	:	BPP	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	30.00	บ.	

บล.ธนชาต	:	KSL	แนะน�า	ขาย	ราคาพื้นฐาน	ที่	4.00	บ.

บล.ธนชาต	:	PTG	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	21.00	บ.	

บล.เออีซี	:	ANAN	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	4.64	บ.

บล.เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	:	PTTGC	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	116.00	บ.

	บล.เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	:	TACC	แนะน�า	ซื้อเก็งก�าไร	ราคาพื้นฐาน	ที่	6.30	บ.

	บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส	:	SYNEX	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	16.47	บ.

	บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส	:	THAI	แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	14.00	บ.

	บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส	:	RML	แนะน�า	Fully	Valued	ราคาพื้นฐาน	ที่	0.97	บ.

	บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส	:	ANAN	แนะน�า	Fully	Valued	ราคาพื้นฐาน	

	ที่	4.00	บ.
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EGCO	ท้ิงหุ้น	EASTW	โยนหุ้น	18.72%	

ให้	มะนิลา	วอเตอร	์

	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	

ได้รับแบบรายงานการจ�าหน่าย	หุ้นของบมจ.	แมกซ์	เมทัล	คอร์ปอเรชั่น	

(listed)	โดย	นาย	ขจรศิษฐ์	สิ่งสรรเสริญซึ่งเป็นการจ�าหน่าย	เมื่อวันที่	

13/03/2561	จ�านวนหลักทรัพย์ที่จ�าหน่ายคิดเป็น	-2.68%	ของสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของกิจการจ�านวนหลักทรัพย์ภายหลังการจ�าหน่ายคิดเป็น	2.72%	

ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	

ได้รับแบบรายงานการได้มา	หลักทรัพย์แปลงสภาพของบมจ.	สตาร์ส	ไมโคร

อิเล็กทรอนิกส์	(ประเทศไทย)	(listed)	โดย	นาย	นัทธพงศ์	ไชยกุลซึ่งเป็นการ

ได้มา	เมื่อวันที่	08/03/2561	จ�านวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น	5.98%	ของ

สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการจ�านวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น	

5.98%	ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

1.

ขจรศิษฐ์	ส่ิงสรรเสริญ	ปาดหุ้น	MAX	ออก	2.68%			
เหลือถือ	2.68%	

นัทธพงศ์	ไชยกุล	คว้า	หลักทรัพย์แปลงสภาพ
ของ	SMT	5.98%	

2.

4.

3.
	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	

ได้รับแบบรายงานการจ�าหน่าย	หุ้นของบมจ.	โมโน	เทคโนโลยี	(listed)	โดย	

นาย	พิชญ์	โพธารามิกซึ่งเป็นการจ�าหน่าย	เมื่อวันที่	13/03/2561	จ�านวน

หลักทรัพย์ที่จ�าหน่ายคิดเป็น	-2.95%	ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

จ�านวนหลักทรัพย์ภายหลังการจ�าหน่ายคิดเป็น	63.35%	ของสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของกิจการ

"พิชญ์	โพธารามิก"	เฉือนหุ้น	MONO	ออก	2.95%			

เหลือในมือ	63.35%		

	 บริษัท	ไทยคม	จ�ากัด	(มหาชน)	(“บริษัท”)	THCOM	เปิดเผยว่า	ตามที่

บริษัท	ไทยคม	จ�ากัด	(มหาชน)	(“บริษัท”)	THCOM	ได้แจ้งสารสนเทศผ่าน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เมื่อวันที่	31	มกราคม	2561	เรื่องการลา

ออกของนายพารณ	อิศรเสนา	ณ	อยุธยา	จากต�าแหน่งประธานกรรมการ

บริษัทและกรรมการอิสระ	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	24	มีนาคม	2561	เป็นต้นไป

นั้น	บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	3/2561	

ประชุมเมื่อวันที่	19	มีนาคม	2561	ได้มีมติดังนี้

	 1)	อนุมัติแต่งตั้งนายประเสริฐ	บุญสัมพันธ์	เข้าด�ารงต�าแหน่งประธาน

กรรมการบริษัท	แทนนายพารณ	อิศรเสนา	ณ	อยุธยา	ที่ลาออกจากตาแหน่ง	

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่	24	มีนาคม	2561	เป็นต้นไป

	 2)	อนุมัติแต่งตั้งนายเอนก	พนาอภิชน	เข้าด�ารงต�าแหน่งประธานคณะ

กรรมการบริหาร	แทนนายประเสริฐ	บุญสัมพันธ์	โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่	24	

มีนาคม	2561	เป็นต้นไป

	 3)	อนุมัติแต่งตั้งนายอนันต์	แก้วร่วมวงศ์	เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

บริหาร	แทนนายประเสริฐ	บุญสัมพันธ์	โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่	24	มีนาคม	

2561	เป็นต้นไป

THCOM	ต้ัง	"ประเสริฐ	บุญสัมพันธ์"	
น่ัง	ประธานกรรมการบริษัท	มีผล	24	มี.ค.61	

5.

7.

	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	

ได้รับแบบรายงาน	การได้มา	หุ้นของบมจ.	อกริเพียว	โฮลดิ้งส์	(listed)	โดย	

นาย	โกมล	จึงรุ่งเรืองกิจซึ่งเป็นการได้มา	เมื่อวันที่	28/02/2561	จ�านวนหลัก

ทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น	0.06%	ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการจ�านวน

หลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น	70.02%	ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ

กิจการ

"โกมล	จึงรุ ่งเรืองกิจ"	เข้าซื้อหุ ้น	
APURE	0.06%	หนุนถือหุ ้น	70.02%	

	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	

ได้รับแบบรายงานการจ�าหน่าย	หุ้นของบมจ.	จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้า

ภาคตะวันออก	(listed)	EASTW	โดย	บริษัท	ผลิตไฟฟ้า	จ�ากัด	(มหาชน)	ซึ่ง

เป็นการจ�าหน่าย	เมื่อวันที่	14/03/2561	จ�านวนหลักทรัพย์ที่จ�าหน่ายคิดเป็น	

-18.72%	ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการจ�านวนหลักทรัพย์ภายหลัง

การจ�าหน่ายคิดเป็น	0.0%	ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

	 พร้อมรายงานการได้มา	หุ้นของบมจ.	จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้า

ภาคตะวันออก	(listed)	โดย	บริษัท	มะนิลา	วอเตอร์	(ประเทศไทย)	จ�ากัดซึ่ง

เป็นการได้มา	เมื่อวันที่	14/03/2561	จ�านวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น	18.72%	

ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการจ�านวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิด

เป็น	18.72%	ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
	 นายธีรพัฒน์	จิรพิพัฒน์	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	เชียงใหม่ริมดอย	

จ�ากัด	(มหาชน)	CRD	ขอแจ้งว่า	บริษัทได้รับงานก่อสร้างใหม่	จ�านวน	

1	โครงการ	โดยมีรายละเอียดดังนี้

	 โครงการ	1	ชื่อโครงการ	:	ครัวการบินกรุงเทพเชียงใหม่

	 รายละเอียดงาน	:	ก่อสร้างอาคาร	ค.ส.ล.	สูง	2	ชั้น	และชั้นใต้ดิน	1	ชั้น	

พื้นที่ใช้สอย	5,400.84	ตารางเมตร	

	 เจ้าของโครงการ	:	บริษัท	ครัวการบินกรุงเทพเชียงใหม่	จ�ากัด	มูลค่า

โครงการ	:	193,670,000	บาท	(หนึ่งร้อยเก้าสิบสามล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาท

ถ้วน)	ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	

	 ระยะเวลาก่อสร้าง	:	15	มีนาคม	2561	–	30	พฤศจิกายน	2561

6. CRD	เผยได้งานก่อสร้างอาคาร	ค.ส.ล.	ของครัว
การบินกรุงเทพเชียงใหม่	มูลค่า	193.67	ลบ.	
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	 นายราจีฟ	มังกัล	(ที่	2	จากซ้าย)	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท	

ทาทา	สตีล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)มอบเงินรายได้จากงาน

วิ่ง	มินิมาราธอนการกุศล	โครงการ	“ทาทา	สตีล	มินิมาราธอน	วิ่ง

เพื่อทหารผ่านศึก”	จ�านวน	1,300,000	บาท	แก่องค์การสงเคราะห์

ทหารผ่านศึก	ในพระบรมราชูปถัมภ์	ในวาระครบรอบ	70	ปี	เพื่อสมทบทุน

ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์	และช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึก	

โดยมี	พลเอก	สัมพันธ์	ธัญญพืช	(ที่	2	จากขวา)	ผู้อ�านวยการองค์การ

สงเคราะห์ทหารผ่านศึก	เป็นผู้รับมอบ	และนายบัควันท์	ซิงห์	บิชนอย	

เอกอัครราชทูตอินเดียประจ�าประเทศไทย	ร่วมเป็นสักขีพยาน	ณ	เดอะ

คริสตัล	พีทีที	ชัยพฤกษ์

	 นายพิศาล	รัชกิจประการ	(คนที่	1	จากขวา)	กรรมการผู้จัดการ	

บริษัท	อาม่า	มารีน	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	AMA	ให้ข้อมูลบริษัทฯ	แก่ผู้

จัดการกองทุนจากต่างประเทศในงาน	CLSA	ASEAN	FORUM	2018	ที่ให้

ความสนใจเข้ารับฟังข้อมูลบริษัทฯ	โดยมีนายประพันธ์	เจริญประวัติ	

(คนที่	1	จากซ้าย)	ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	เข้าร่วมงาน	ณ	

โรงแรมแกรนด์	ไฮแอท	เอราวัณ	เมื่อเร็วๆ	นี้		

ทาทา	สตีล	มอบเงิน	1,300,000	บาท	

เพื่อทหารผ่านศึก

AMA	ให้ข้อมูลบริษัทฯ	แก่ผู้จัดการกองทุนในงาน	
CLSA	ASEAN	FORUM	2018

1.
2.
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	 นายแพทย์สุวิน	ไกรภูเบศ	(ที่	2	จากขวา)	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	

ดร.พีระพงษ์	กิติเวชโภคาวัฒน์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	คุณสุรพล	

เพชรกลึง	ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน	และคุณศิริการย์	พัฑฒิวีระนนท์	

ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการ	บริษัท	บิวตี้	คอมมูนิตี้	จ�ากัด	(มหาชน)	ร่วม

งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน	(Opportunity	Day)	ให้ข้อมูลสรุปผล

การด�าเนินงานปี	2560	บริษัทมีรายได้รวม	3,735.37	ล้านบาท	โต	87.39%	

พร้อมเดินหน้าขยายสาขาทุก	SHOPBRAND	และช่องทางการจัดจ�าหน่าย

ใหม่ๆทั้งในและต่างประเทศ	ณ	ห้องประชุม	603	อาคารตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย	เมื่อเร็วๆ	นี้

	 นายแพทย์อ�านาจ	เอื้ออารีมิตร	(ที่	4	จากขวา)	กรรมการและผู้อ�านวย

การ	พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร	บมจ.	เอกชัยการแพทย์	(EKH)	ถ่ายภาพร่วม

กันในพิธียกเสาเอก	เสาโท	เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์กุมารเวช	โรงพยาบาล

เอกชัย	เมื่อวันที่	16	มีนาคม	2561	ที่ผ่านมา	ทั้งนี้	ศูนย์ดังกล่าวให้บริการ

ตรวจรักษาผู้ป่วยเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ	14	ปี	โดยมีกุมารแพทย์ผู้

เชี่ยวชาญที่ให้บริการตลอด	24	ชั่วโมง	ตั้งแต่การดูแลพัฒนาการของลูก

น้อยตั้งแต่ในครรภ์ด้วยแพทย์เฉพาะทางด้านเด็กคลอดก่อนก�าหนด	และให้

บริการตรวจรักษาผู้ป่วยเด็กต่างๆ	

BEAUTY	โชว์งบปี	60	ทุบสถิติสูงสุด	กวาดรายได้	

3,735.37	ล้านบาท	ก�าไรพุ่ง	87.39	%	รุกเต็มสูบ	

ปั๊มยอดขายทั้งใน-ต่างประเทศ	

EKH	ถือฤกษ์ดี!!	ท�าพิธียกเสาเอก	เสาโท	ศูนย์กุมารเวช

3.
4.
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